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เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิรัช  รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 
เรื่องพิจารณา 

 
 มาตรา ๘  ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานในก ากับ   

    ●  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    ●  กองบัญชาการกองทัพไทย 
    ●  กองทัพบก 
    ●  กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
         (ส านักนายกรัฐมนตรี)   
    ●  กองทัพเรือ 
    ●  ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
         (ส านักนายกรัฐมนตรี)   
    ●  กองทัพอากาศ 
    ●  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 ผลการพิจารณา 
 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม        ๕,๑๕๙,๙๐๐,๙๐๐  บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด              -            บาท  
 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- แนวทางการจัดท าวิสัยทัศน์ของกระทรวงกลาโหมถึงแนวทางการพัฒนากองทัพในปี ๒๕๗๐ ก าหนดว่า 
ให้เท่าเทียมกับประเทศในแถบอาเซียน แต่เมื่อพิจารณาวิสัยทัศน์ของกองทัพต่าง ๆ ก าหนดว่าเป็นผู้น าอาเซียน 
จึงไม่สอดคล้องกัน 

- ขอทราบแนวทางการเบิกจ่ายตามภารกิจ หรือ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 2 หมื่น
ล้านบาท  

- ขอทราบรายละเอียดงบการเงินของกองทุนสวัสดิการกองทัพ ย้อนหลังห้าปีนับตั้งแต่ปี 2565 
- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือสังคมของผู้ที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

น่า 2019 เช่น การจัดท าเตียงสนาม สถานที่พักคอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อ  
- ขอทราบรายละเอียดการสนับสนุนความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการสร้างความรักความ

สามัคคี มีกลุ่มเป้าหมายอย่างไร ในปี 2564 – 2565 และความคืบหน้าการด าเนินการดังกล่าว 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงบทบาทของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่ประสบปัญหาไม่
สามารถใช้มาตรการกักตัว ณ ที่พักอาศัยได้ 

- จากมาตรการปิดพ้ืนที่พักอาศัยคนงาน มีการตรวจคัดกรองเพ่ือแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้อหรือไม่  
- กรรมาธิการเสนอให้กองทัพเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้แก่กระทรวงสาธารณสุขและ

กรุงเทพมหานคร โดยการจัดตั้งหน่วยพยาบาลของกองทัพในการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่พักอาศัยคนงานหรือ
ชุมชน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

- เนื่องจากหน่วยงานมีการใช้งบประมาณส าหรับก าลังพลจ านวนมาก ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ มีการเพ่ิมก าลังพลอย่างไร ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และการท างานของหน่วยงาน
มีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หรือไม่ 

- ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ขอให้หน่วยงานชี้แจง
ว่าเหตุใดจึงไม่ชะลอการเรียกรายงานตัวทหารเกณฑ์ผลัดแรกออกไป 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นการใช้ก าลังพลเฝ้าพ้ืนที่พักอาศัยแรงงานก่อสร้าง ว่ามีการใช้ก าลังพล
จ านวนเท่าใด เฝ้ากี่พ้ืนที่ และใช้งบประมาณจากส่วนใด 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นการใช้งบประมาณในโครงการบ้านพักทหาร และโครงการก่อสร้างบ้านพัก
ผู้บริหารระดับสูง 

- กรณีอาคารที่พักข้าราชบริพารเป็นโครงการที่ผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ แต่พิจารณาตามเอกสารเป็น
โครงการที่ผูกพันในปี ๒๕๖๒ ดังนั้น โครงการก่อสร้างดังกล่าวผูกพันตั้งแต่ปีใด 

- ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเพ่ิมเติม เนื่องจากโรงงานวัตถุระเบิด โรงงานเภสัช
กรรมทหาร กรมการพลังงานทหาร เหล่านี้หน้าจะมีเงินทุนหมุนเวียนของตนเอง เมื่อด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
ทางเว็บไซต์ไม่มีรายละเอียดการประมาณการรายได้ รายจ่าย  

- กรณีการด าเนินการขุดเจาะของกรมการพลังงานทหาร ขอทราบว่าการด าเนินการขุดเจาะมีปริมาณ
จ านวนเท่าไรต่อปีและการด าเนินการดังกล่าวเป็นการใช้งบประมาณในส่วนใด 



 

- การชะลอโครงการจัดหาเรือด าน้ าของกองทัพเรือถือเป็นการช่วยเหลือประเทศในภาวะวิกฤตได้อย่าง
มาก ภารกิจของกระทรวงกลาโหมมีการด าเนินการเพ่ือให้ความช่วยเหลือกับประชาชนเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนในสถานการณ์ต่าง ๆ  

- สอบถามเกี่ยวกับการวิจัยนวัตกรรม มีการวิจัยเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมี หน่วยงานมีการ
วิจัยเรื่องดังกล่าวเพ่ือป้องกันอาวุธดังกล่าวที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคตหรือไม่ มีแนวทางในการรับมือกับอาวุธดังกล่าว
อย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกองทัพเพ่ือควบคุม 
การใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด  

- สอบถามเก่ียวกับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ควร
มีการเจรจาจัดซื้อรูปแบบการจัดซื้อทดแทนที่ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ เช่น การจัดซื้ออาวุธโดยแลกเปลี่ยนกับพืชผล
ทางการเกษตรเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และข้อสังเกตเกี่ยวกับการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศควรมี
การจัดซื้อในลักษณะการชดเชยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศอีกทาง หน่วยงานมีการ
ด าเนินการตามข้อสังเกตมากน้อยเพียงใด ผลจากการด าเนินการประสบผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการในโครงการฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประเทศไทย ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน ๑๑๕ ล้านบาทนั้น มีการด าเนินการร่วมกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยเพ่ิมกองพันทหารราบที่ ๑๑ จะมีการขยายและย้ายหน่วยงานไปตั้ง
ยังส่วนภูมิภาค มีหน่วยใดบ้างที่จะย้ายไปตั้งยังพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิของทหาร
ที่จะมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว   

- สอบถามเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพมีปัญหาด้านความ
โปร่งใส ความจ าเป็นและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ในการด าเนินการดังกล่าวควรมี
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หรือโครงการต่าง ๆ ที่มีวงเงินงบประมาณจ านวนมาก
ควรให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบกับการจัดซื้อดังกล่าวด้วย  

- กรณีที่กองทัพเรือขอชะลอการด าเนินการในโครงการจัดหาเรือด าน้ าล าที่ ๒ และล าที่ ๓ ควรมีการ
ปรับลดงบประมาณรายการอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการจัดหาเรือด าน้ าด้วย  

- ควรมีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมแล้วน ามาใช้ในการแก้ปัญหาโควิด ๑๙ และควร
น าฐานทัพของกระทรวงกลาโหมมาจัดท าโรงพยาบาลสนามเพ่ือรองรับการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโรค 
โควิด ๑๙ เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสามารถจัดท าโรงพยาบาลสนามได้ไม่ต่ ากว่า ๑ ล้านเตียง  

- การส่งเสริมผู้ผลิตอาวุธในประเทศ หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการใน
ประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศทั้งในด้านราคาและคุณภาพ 

- ขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการของหน่วยงานให้ประชาชนรับรู้รับทราบมากกว่านี้ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในภารกิจและผลการด าเนินการที่ผ่านมา 

- สอบถามส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการกองทัพไทย สามารถควบรวมเป็น
หน่วยงานเดียวกันได้หรือไม่ เนื่องจากโครงสร้างของทั้งสองหน่วยงานมีลักษณะเหมือนกันหากสามารถรวม
หน่วยงานกันได้จะเป็นการลดงบประมาณของประเทศได้อย่างมาก  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจัดท างบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามแผนงาน ภารกิจ โดยมีหลักเกณฑ์เพ่ือให้เป็นไป

ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ การใช้งบประมาณเป็นการดูแลผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยงานด าเนินการสนับสนุนบุคลากรในการ



 

ช่วยเหลือประชาชนและเคียงประชาชนในสถานเช่นนี้ และการขอรับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานมี
จ านวนที่ลดลงทุกปี ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการพร้อมรบต้องลดลงตามงบประมาณที่ได้รับ และประเทศจะเกิด
ความเสี่ยงภัยในอนาคต 

- กรณีการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการรบ เนื่องจากเส้นเขตแดนยังไม่มีความชัดเจนทั้งทางบกและ
ทางทะเล และมีเส้นเขตแดนที่เชื่อมต่อกับหลายประเทศ รวมถึงการทับซ้อนของเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ท าให้ต้องมี
การปกป้องแหล่งทรัพยากรอันเป็นผลประโยชน์ของชาติ ดังนั้น หน่วยงานต้องมีการเตรียมก าลังพลให้มีความ
พร้อมอยู่ตลอดเวลา การฝึกโครงสร้างการจัดหน่วย และเตรียมความพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มี ความทันสมัย 
การเตรียมความพร้อมหน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาก าลังพลและแผนพัฒนากองทัพในระยะสั่น ระยะ
ปานกลาง ระยะยาว และต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถของงบประมาณของประเทศเป็นส าคัญ  ซึ่งการจัดหา
อาวุธยุทโธปกรณ์ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหาประมาณ ๓ – ๗ ปี พร้อมตั้งต้องฝึกฝนเพ่ิมความช านาญในการ
พร้อมรบ 

- กรณีอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยงานจะมุ่งเน้นในเรื่องการซ่อมบ ารุงเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยืด
อายุการใช้งาน ปัจจุบันอาวุธยุทโธปกรณ์มีประจ าการมีสภาพเก่า มีความล่าสมัย และมีอายุเกินกว่า ๓๐ ปีขึ้นไป 
ท าให้ต้องมีการแบ่งงบประมาณในแต่ละปีที่ได้รับในจ านวนจ ากัดมาซ่อมบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้ และถ้าไม่
สามารถซ่อมบ ารุงได้ต้องด าเนินการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์มาทดแทน ปัจจุบันหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสร้างฐานการผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์  

- กรณีงบผูกพันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ เนื่องจากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีราคาสูงหน่วยงานไม่
สามารถน างบประมาณไปจัดซื้อในคราวเดียว ต้องด าเนินการจัดซื้อเป็นงบผูกพัน และต้องมีการวางแผนในการ
จัดหาในแต่ละปีเพื่อให้มีศักยภาพในการพร้อมรบ 

- กรณีงบบุคลากรมีจ านวนสูง หน่วยได้มีแนวทางการปรับลดก าลังพลและการปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยด าเนินการตาม
แผนแม่บทการปฏิรูปบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙และได้เรียกก าลัง
พลส ารองหรือที่เรียกว่า “ทหารอาสา” เพ่ือมาทดแทนทหารที่ปลดประจ าการ 

- กรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยงานได้สนับสนุนก าลังพล 
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ โรงพยาบาล ยาเวชภัณฑ์ อาหาร บุคลากรทางการแพทย์ และการบริการด้านอื่น ๆ เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดตั้งสถานกักกันโรคคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเฝ้าระวัง พร้อมทั้งร่วมกันจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ปริมณฑล พ้ืนที่ต่างจังหวัด รวม ๓๑ แห่ง จาก ๒๓ จังหวัด  

- กรณีค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน
หรือไม่ เนื่องจากปี ๒๕๖๐ กรมราชองครักษ์ เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหม ได้โอนภารกิจ อ านาจ 
ทรัพย์สินไปอยู่กับหน่วยงานส่วนราชการในพระองค์ และก าหนดให้สิทธิและหนี้สินของกรมราชองครักษ์ไปอยู่กับ
กระทรวงกลาโหม ท าให้หน่วยงานต้องจัดท าของบประมาณในแต่ละปี และบริหารงบประมาณโครงการผูกพันเดิม 
ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นงบประมาณที่ตั้ งไว้ส าหรับการปฏิบัติ
ภารกิจทหารราชองครักษ์พิเศษทั้ง ๓ เหล่าทัพ เช่น ค่าเดินทาง ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า
วัสดุต่าง ๆ  

- กรณีโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของราชการของกรมราชองครักษ์เดิมเป็นโครงการผูกพันตั้งแต่
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ เมื่อกรมราชองครักษ์ย้ายไป ท าให้หน่วยงานต้องรับผิดด าเนินโครงการจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

- กรณีการตั้งงบราชการลับในแต่ละปีเป็นไปตามแผนงานด าเนินงาน และต้องด าเนินการตามภารกิจ
จ านวน ๔ ประการ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้งบประมาณลับ ได้แก่ ด้านความ
มั่นคง ด้านการป้องกันราชอาณาจักร ด้านการปรามปราบยาเสพติด ด้านการข่าว และการใช้งบราชการลับต้อง



 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นจ านวนไม่ต่ ากว่า ๔ คน เพ่ือพิจารณาแผนการ
ปฏิบัติและจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย อย่างชัดเจน การรายผลทุกไตรมาส ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลอาจส่ง
กระทบต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 

- การก าหนดแผนงานแต่ละหน่ วยงานที่ อยู่ภายใต้กระทรวงมีภารกิจที่ แตกต่ างกันออกไป  
ซึ่งหน่วยงานด้านการตรวจสอบภายในต้องด าเนินการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
งานด้านกฎหมายของแต่ละหน่วยจะมีกฎหมายเฉพาะของตนเองที่ต้องยึดถือปฏิบัติ  

- กรณีการใช้ที่ดินหน่วยงาน หน่วยงานด าเนินการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ชัดเจน หน่วยงานได้มีพัฒนาในเรื่องของที่ตั้งหน่วย ที่ฝึกภาคสนาม 
แหล่งท่องเที่ยว และจัดสรรที่ดินท ากินให้กับรัฐบาล ปัจจุบันหน่วยงานได้ส่งคืนที่ดินที่หมดความจ าเป็นให้กับ
กรมธนารักษ์ ประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ ไร่ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการตั้งงบประมาณแผนงาน โครงการ ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2565 จ านวน 2 หมื่นกว่าล้านบาท ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ที่ประชาชนได้รับผลกระทบ ควรตั้งงบประมาณแผนงาน โครงการ ผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีถัดไป  

- กรณีการตั้งงบประมาณตามแผนงาน โครงการ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน โครงการ ดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณที่ผ่านมา จ านวน 2,172 ล้านบาท จึงตกเป็น
ผับ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมีต้นทุนด้านดอกเบี้ยที่ต้องกู้ยืมเงินมาจากต่างประเทศ ดังนั้น การขอรับงบประมาณใน
ปีต่อไป ควรจัดท างบประมาณที่หน่วยงานมีศักยภาพด าเนินการบริหารงบประมาณ  

- กรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รายการตามแผนงานบูรณการภาคใต้ที่ผ่านมา น ามาใช้
ในกิจกรรมโรงเรียนปอเนาะ แต่น างบประมาณดังกล่าวไปจัดซื้ออาวุธหรือน าไปใช้กับการข่าว ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่ง
งบประมาณดังกล่าวควรน าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019  

- กรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ มีจ านวนสูงผิดปกติ เป็น
การจัดท างบประมาณไม่สะท้อนความเป็นจริง ควรจัดท างบประมาณโดยค านึงความคุ้มค่า  

- กรณีการบริหารจัดการทหารเกณฑ์ เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดน้อยลงกับปริมาณความ
ต้องการทหารเกณฑ์ควรพิจารณาลดก าลังพลให้สอดคล้องกับอัตราการการเกิด และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 
ให้กับทหารเกณฑ์ในช่วงที่เว้นว่างจากการฝึกซ้อม  

- กรณีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในสถานการณ์ฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนที่ผ่านมา เช่น 
วิกฤติต้มย ากุ้ง วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ มีการปรับลดงบประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และ 10 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
แต่ในปี 2565 เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงกลาโหมมี
การปรับลดงบประมาณ 5.6 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ควรปรับลดงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน างบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชน 

- กรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายการโอนข้าราชการบางส่วนไปสังกัด
ราชการส่วนพระองค์ มีการตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน แบบต่อเนื่องควรระบุภารกิจที่ชัดเจน เช่น 
หน่วยงานประเภทใด เป็นหน่วยงานหลัก หรือเป็นหน่วยงานสนับสนุน 

- กรณีการโอนข้าราชการบางส่วนไปสังกัดข้าราชการส่วนพระองค์ และตั้งงบประมาณ ปี 2561  
1200 กว่าล้านบาท ปี  2562 จ านวน 1,279 ล้านบาท  2563 จ านวน  1,296 ล้านบาท ไม่ควรตั้ ง
งบประมาณมีลักษณะต่อเนื่อง และควรต้องระบุภารกิจของหน่วยงานเป็นหลักหรือเป็นหน่วยงานสนับสนุน  



 

- กรณีการขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุไปเป็นไปในรูปแบบใด เช่น สัญญา หนังสือขอใช้พ้ืนที่ บันทึกความตกลง
ร่วมกัน และกรมธนารักษ์อนุญาตใช้พ้ืนที่ หากไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว ควรน าพ้ืนที่ดังกล่าวมา
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการต่อไป 

- กรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 รายการงบลงทุนของส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม มุ่งเน้นการก่อสร้างอาคาร ไฟฟ้า ประปา แต่ควรมุ่งเน้นการตัดสินใจของผู้น า 

- ขอทราบแนวทางการพัฒนาบุคคลในอนาคต ควรมุ่งเน้นบุคคลให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่  

- กรณีโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ รายการฝึกอบรม จ านวน 10 กว่าล้านบาท 
ด าเนินการต่างประเทศ ควรลดงบประมาณในส่วนนี้เพ่ือน างบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

- กรณีการบริหารที่ราชพัสดุในพ้ืนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ควรน าพ้ืนที่ดังกล่าวมาจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์สูงสุด 

- กรณีที่หน่วยงานจัดสรรที่ดินท ากินให้กับประชาชน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ภาคสนามของ
หน่วยงาน หน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่การฝึกภาคสนาม
ในแต่ละครั้ง เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้พื้นที่บริเวณใกล้เคียง 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - พันต ารวจเอกทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบเอ็ด ขอทราบรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ขอทราบรายละเอียดงบการเงินของกระทรวงกลาโหม ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือไม่ 
 2. ขอทราบรายละเอียดแผนงาน โครงการปฏิรูปกองทัพเพ่ือสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 3. ขอทราบรายละเอียดข้อมูลข้าราชการทหารกระทรวงกลาโหมก าลังรับราชการและข้อมูลข้าราชการ
ทหารกระทรวงกลาโหมเกษียรราชการรับบ าเหน็จ บ านาญ    
 ๔. ขอทราบรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการ รายการงบกกลาง ของปีที่
ผ่านมา 

- นางสาววรรณวิภา ไม้สน กรรมาธิการ ขอข้อมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานได้อุดหนุนค่าน้ า – ค่าไฟฟ้า ให้แก่
บ้านพักนายทหารในแต่ละปี 

- นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กรรมาธิการวิสามัญฯ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการ

และการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ในการปรับลดก าลังพล ปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยรบ และแผนการยุบควบรวมหน่วยที่ไม่จ าเป็น ปรับโอนภารกิจให้กับเอกชน  

๒. กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนก าลังพลของแต่ละ 
เหล่าทัพในปัจจุบันเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีจ านวนลดลงมากน้อยเพียงใด   
 
 
 
 
 
 
 



 

 กองบัญชาการกองทัพไทย       ๗,๔๑๐,๖๐๐,๒๐๐  บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด              -            บาท  
 สรุปประเด็นการพิจารณาของกองบัญชาการกองทัพไทย ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณ (งบลับ) ปี ๒๕๖๕ จ านวน 55 ล้านบาท ตามภารกิจแผนงาน 
โครงการด้านใด เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยมีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือไม่ อย่างไร 

- กรณีที่หน่วยงานมีกองทุนหมุนเวียนรูปถ่ายทางอากาศ คาดว่าการด าเนินการดังกล่าวต้องมีรายได้
เกิดข้ึน เหตุใดหน่วยงานจึงตั้งโครงการจัดซื้อรูปถ่ายทางอากาศเพ่ิมขึ้นอีก 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โครงการฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ โดย

ท าการปรับฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศต้นฉบับจากฟิล์มที่กรมแผนที่ทหารได้เก็บรักษาไว้ ตั้ งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ 
จ านวน ๑,๓๙๐,๓๐๔ ภาพ ซึ่งยังมิได้มีการจัดท าส าเนาฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือการใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์  

- กรณีการร้องเรียนจากประชาชนชุมชนบางกลอย กรมแผนที่ทหารได้น าหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาของคณะท างานที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงแรกมีการใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ
และต่อมาได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดท าแผนที่ตามวงรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  
ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิง 

- ประเด็นการไม่น าภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ เนื่องจากความละเอียดของภาพถ่ายดาวเทียมสามารถใช้
ประโยชน์ได้เพียงแผนที่ขนาดใหญ่ แต่หากต้องการความละเอียดของพื้นที่เป็นการเฉพาะ จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ 

- ประเด็นความซ้ าซ้อนของกองบัญชาการกองทัพไทยและส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หน่วยงาน
ชี้แจงว่า กองบัญชาการกองทัพไทยมีภารกิจตามพระราชบัญญัติจัดระเบี ยบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑ ซึ่งก าหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีหน้าที่ควบคุม อ านวยการ สั่งการ
และก ากับดูแลการด าเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมก าลัง การป้องกันราชอาณาจักร  และ
การด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังทหารตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้
บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ รวมทั้งรับผิดชอบการวางแผน พัฒนาและด าเนินการเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งในระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม ตลอดจนการแบ่งมอบความรับผิดชอบใน
การด าเนินการให้กับกองทัพและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

- ประเด็นการใช้งบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยจ านวนมาก เนื่องจากในการปฏิบัติการร่วม
ระหว่างเหล่าทัพ เป็นภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยในการรับผิดชอบให้เกิดปฏิบัติการร่วม นอกจากนี้ การ
ด าเนินการของกรมแผนที่ทหาร กรมการสื่อสารทหาร กรมกิจการชายแดนทหาร ศูนย์รักษาความปลอดภัย และ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีการใช้งบประมาณจากกองบัญชาการกองทัพไทย 

- ประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณลับ หน่วยงานมีการด าเนินการใช้จ่ายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินราชการ
ลับ โดยใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ ดังต่อไปนี้ 



 

๑) ภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันราชอาณาจักร เช่น สนับสนุนภารกิจให้กับกองก าลังป้องกัน
ชายแดนตามแผนป้องกันและเทศ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแหล่งข่าวปิด 

๒) ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแหล่งข่าวยาเสพติด 
๓) ภารกิจด้านการข่าว การพัฒนากับแหล่งข่าวที่อยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติการ เป็นการเตรียมความพร้อมด้าน

การข่าวให้ทันสมัยตลอดเวลา 
๔) ภารกิจด้านการรักษาอธิปไตยกองก าลังป้องกันชายแดน 
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในราชการลับจะต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีในเรื่องแผนและผลการใช้จ่ายทุกไตรมาส  
- ประเด็นหน่วยงานภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยมีรายงานงบการเงินไม่ถูกต้อง กองบัญชาการ

กองทัพไทยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้
มีความถูกต้องตามหลักการจัดท าบัญชี 

- ประเด็นค่าใช้จ่ายในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยหน่วยงานมีงบประมาณในส่วนนี้ จ านวน 
๑๕ ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันส าคัญของพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- ประเด็นงบสาธารณภัย หน่วยงานมีงบประมาณ จ านวน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการใช้จ่ายเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง การฝึกบุคลากรในการกู้ภัย กู้ชีพ ให้
มีทักษะความพร้อม โดยการท างานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ประเด็นภารกิจด้านการสร้างถนนและการจัดหาแหล่งน้ า ภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยมีหน่วย
ทหารพัฒนา มีภารกิจในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ โดยมิได้มีความซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ แต่อย่างใด โดยทุกโครงการที่หน่วยงานมีการด าเนินการ เป็นความต้องการของประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

- ประเด็นการน าก าลังพลเฝ้าพ้ืนที่พักอาศัยแรงงานก่อสร้าง เป็นไปตามศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง โดย
มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ร่วมอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง โดยปฏิบัติงานเฝ้าระวังในพ้ืนที่พักอาศัยแรงงาน
ก่อสร้าง ครอบคลุม ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร จ านวน ๙๙๓ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้น
มา โดยใช้ก าลังพล จ านวน ๒,๗๒๐ นาย ทั้ งนี้  ค่าใช้จ่ายส าหรับก าลังพล จ านวน ๗๐๐ นาย ซึ่งสังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นงบประมาณของกองบัญชาการของทัพไทยโดยตรง ซึ่งต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย
ของรัฐบาล 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีภารกิจของหน่วยงานมีลักษณะซ้ าซ้อนกับกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองทัพบก หรือไม่  

ควรพิจารณาภารกิจไม่ให้ซ้ าซ้อนเพ่ือประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

- กรณีภารกิจของหน่วยงานประกอบด้วย สร ้างแหล่งน้ า ก่อสร้างถนนมีลักษณะซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืน เช่น กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวง
ชนบท ควรให้หน่วยงานราชการอ่ืน ที่มีความเชี่ยวชาญด าเนินการตามภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชน    

- เนื่องจากกองบัญชาการกองทัพไทยมีภารกิจด้านอ านวยการและการช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีความ
ซ้ าซ้อนกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อีกทั้งยังใช้งบประมาณสูงกว่าส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ดังนั้น กรรมาธิการเสนอให้ยุบหน่วยงานกองบัญชาการกองทัพไทยรวมกับส านักงานปลัดกระทรวง



 

กลาโหม โดยให้มีภารกิจในการด าเนินงานด้านอ านวยการ เพื่อประหยัดงบประมาณของประเทศและมิได้มีผลเป็น
การลดประสิทธิภาพของกองทัพแต่อย่างใด 

รายการสงวนความเห็น 
นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน คณะกรรมาธิการ ขอตัดงบประมาณดังนี้  
- กรณีภารกิจของหน่วยงานประกอบด้วย สร ้างแหล่งน้ า ก่อสร้างถนนมีลักษณะซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน

ราชการอ่ืน เช่น กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวง
ชนบท จึงขอตัดงบประมาณท่ีมีลักษณะซ้ าซ้อน  

- กรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 แผนงาน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
พัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน จ านวน 121,031,100 บาท  

- กรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 แผนงาน โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูล
สถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ จ านวน 200 ล้านบาท 

- กรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 แผนงาน โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 362,548,000 บาท 
 
 กองทัพบก       ๓๙,๖๙๔,๙๗๒,๒๐๐  บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด              -            บาท  
 สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทัพบก ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลับ) ปี ๒๕๖๕ จ านวน 290 ล้านบาท ตามภารกิจ
แผนงาน โครงการด้านใด เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 
2019  

- ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุและพ้ืนที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนหรือ
ประชาชน  

- เนื่องจากการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของหน่วยงาน เป็นการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับก าลังพล เพ่ือเพ่ิม
เทคโนโลยีการรบให้แก่กองทัพ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าเมื่อมีการจัดซื้อยุทโธปกรณ์แล้ว สามารถช่วยลด
จ านวนก าลังพลของกองทัพลงได้มากน้อยเพียงใด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลในประเด็นที่กรมสวัสดิการทหารบกมีค าสั่งระงับเงินกู้พิเศษของทหารใน
กองทัพบก 

- หน่วยงานมีสวัสดิการอย่างไรในการช่วยเหลือทหารผู้มีรายได้น้อย เพ่ือให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง

ใช้งบประมาณด้านการทหารจ านวนมาก 
- หน่วยงานควรเพ่ิมการท างานด้านประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงภารกิจของหน่วยงาน 
- ขอทราบหน่วยงานมีแนวทางการสนับสนุน ส่งเสริม ทหารที่ปลดประจ าการให้มีอาชีพหรือไม่ 
- ปัจจุบันการแพร่ระบาดได้ขยายเป็นวงกว้าง หน่วยงานควรสนับสนุนพื้นที่ของหน่วยงานในแต่ละจังหวัด

ให้ตั้งเป็นโรงพยาบาล 
- ขอทราบรายละเอียดงบด าเนินงานในส่วนเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่

พิเศษ จ านวน ๑๗๕,๐๘๗,๑๐๐ บาท 
 
 
 



 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ภารกิจของกองทัพบก คือ การปกป้องอธิปไตยของชาติ และในการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน

ถือเป็นภารกิจที่หน่วยงานให้ความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากหน่วยงานมียุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ และก าลังพลที่มี
ความพร้อม และสาเหตุที่ยุทโธปกรณ์ของกองทัพมีราคาสูง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในภารกิจที่
หลากหลาย ทั้งการป้องกันประเทศ พัฒนาประเทศ และบรรเทาสาธารณภัย 

- ประเด็นที่ดินในความครอบครองของกองทัพบก หน่วยงานมีการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
จ านวน ๔.๔ ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นที่ราชพัสดุ ที่ขอใช้จากส่วนราชการภายนอก และที่เช่า ซึ่งหน่วยงานใช้ประโยชน์
ที่ดินในการเป็นที่ตั้งหน่วยทหาร สถานที่ฝึก พ้ืนที่เพ่ือสวัสดิการ พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในที่ตั้งหน่วยทหาร พ้ืนที่
สนับสนุนตามโครงการในพระราชด าริ พ้ืนที่สนับสนุนหน่วยราชการภายนอก และที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์
สิทธิ 

- ประเด็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินและการพิสูจน์สิทธิ ซึ่งพ้ืนที่ของหน่วยงานซึ่งถูกบุกรุกมีจ านวน
ประมาณ ๑.๖ ล้านไร่ โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหน่วยงานมีแนวทางการใช้หลักรัฐศาสตร์น านิติศาสตร์ ซึ่งเน้น
การเจรจาและเลือกใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก 

- ประเด็นการดูแลก าลังพล หน่วยงานมีการดูแลด้านการศึกษา โดยมีนโยบายว่าพลทหารที่เข้าเป็นกอง
ก าลังประจ าการในกองทัพบกต้องได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาให้สูงขึ้น ๑ ระดับ ก่อนปลดประจ าการ รวมทั้งมี
การฝึกวิชาชีพและเปิดโอกาสให้พลทหารมีโอกาสในการเข้ารับราชการในกองทัพมากข้ึน 

- ประเด็นงบการเงิน ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นโดยมีเงื่อนไข หน่วยงานได้ด าเนินการ
แก้ไขบัญชีสินทรัพย์เพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

- การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) หน่วยงานได้ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
การตั้งโรงพยาบาลสนามให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้เสียชีวิต การบริจาคโลหิต และการ
สนับสนุนพื้นที่ของหน่วยงานในการตั้งโรงพยาบาลสนาม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการก าหนดยุทธศาสตร์ทางการรบในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการสูญเสียก าลังพลเป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ หน่วยงานควรมีการปรับยุทธศาสตร์ทางการรบมาเป็นการเจรจาเพ่ือหาข้อยุติได้
หรือไม ่

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล กรรมาธิการ ขอข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนข้าราชการทหารสังกัด

กระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน และข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการ 
 
 กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร     ๕,๕๓๐,๗๖๔,๖๐๐ บาท  
 ไม่มีรายการปรับลด               -           บาท  
 สรุปประเด็นการพิจารณาของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรณีการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการก าหนดนโยบายการสร้างความมั่นคงให้กับข้าราชการ 
หน่วยงานควรใช้งบประมาณโดยมุ่งเน้นความม่ันมนุษย์เป็นส าคัญ 

 
 
 



 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบเอ็ด ขอเอกสารโครงการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโก – ลก และรั้วตาข่าย
เหล็กชายแดนไทย – มาเลเซีย อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง  
 
 กองทัพเรือ       ๑๘,๖๓๒,๐๘๐,๘๐๐  บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด              -            บาท  
 สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทัพเรือ ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบรายละเอียดสัญญาต่อเรือ LPD Type 07 1E (เรือชั้นฉางไปซาน) กับทาง SASTIND ไปแล้ว 
1 ล า แต่เรือดังกล่าวยังไม่มีระบบอ านวยการรบ ระบบอาวุธ และอุปกรณ์ตรวจจับใดๆ มีแต่อุปกรณ์พอเดินเรือ
กลับประเทศไทยได้เท่านั้น  

- ขอทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลับ) ปี ๒๕๖๕ จ านวน 62 ล้านบาท และย้อนหลัง
จ านวน ๕ ปี ตามภารกิจแผนงาน โครงการด้านใด เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

- ขอทราบรายละเอียดกรณีการจัดซื้อเรือด าน้ าจีน 2 ล า ในปี ๒๕๖๕ งบประมาณ 22,500 ล้านบาท มี
การจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดกรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 แผนงานโครงการจัดซื้อ
อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)  ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ ถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๘ ด าเนินการตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๔,๕๐๐ ล้านบาท 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างที่พักข้าราชการทหารด าเนินการะบวนการจัดจ้างหาผู้รับจ้าง
ด าเนินการก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ยกเลิกแล้วจ านวน 3 ครั้ง ขอทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการดังกล่าว 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือด าน้ า ด าเนินการะบวนการจัดจ้างหาผู้รับจ้ าง
ด าเนินการก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ยกเลิกแล้วจ านวน ๔ ครั้ง ขอทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการดังกล่าว 

- กรณีการจัดซื้อเรือด าน้ าจีน 2 ล า ในปี ๒๕๖๕ งบประมาณ 22,500 ล้านบาท สัญญาการซื้อขายเรือ
ด าน้ าที่ ประเทศไทยได้จัดซื้อ เรือด าน้ ากับทางประเทศจีนแล้ ว 1 ล า โดยสัญญา ระบุ ว่ารัฐบาลจีน 
มอบให้ตัวแทนของจีน และกองทัพเรือไทย ต่อเรือด าน้ ารุ่น S26T จ านวน 1 ล า โดยมีพลเรือเอกลือชัย 
อดี ตผู้ บั ญ ชาการท ห าร เรื อ เป็ น ตั วแท น  และรั ฐบ าลจี นมี น ายสู  จี คี  ป ระธานจากบ ริษั ท  China 
Shipbuilding&Offschre International Co.,Ltd ( Csoc ) เป็นตัวแทน ซึ่งในสัญญาที่ระบุว่าเป็นการซื้อจะขาย
แบบจีทูจี เป็นจีทูจีจริงหรือไม่ รัฐบาลไทยสั่งจ่ายเงินไปที่บัญชีของบริษัท Csoc ที่ Bank of China ปักกิ่ง 
ประเทศจีน ควรที่จ่ายเงินไปที่กระทรวงกลาโหมของประเทศจีน หรือจ่ายเงินไปท่ีรัฐบาลจีน สามารถด าเนินการได้
หรอืไม ่

- ขอทราบความคืบหน้าการลงนามสัญญาการจัดซื้อเรือด าน้ าจีน 2 ล า ในปี ๒๕๖๕ งบประมาณ 
22,500 ล้านบาท 

- การขอรับจัดสรรงบประมาณในโครงการระบบสื่อสารควบคุมบังคับเรือด าน้ าของกองทัพเรือ  
ซึ่ งเป็นงบผูกพัน ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าหากมีการถอนงบประมาณจัดซื้อเรือด าน้ าในปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว หน่วยงานยังมีความจ าเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการดังกล่าวหรือไม่ 

- ขอรายละเอียดหนังสือยืนยันการปรับลดงบประมาณในการจัดหาเรือด าน้ าในปี ๒๕๖๕ 



 

- สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดงบประมาณของกองทัพเรือ รายการที่ ๑ โครงการระบบสื่อสารควบคุม
บังคับเรือด าน้ า วงเงินจ านวน ๓๐๐ ล้านบาท (งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒๕๖๗) และโครงการซ่อมปรับปรุงท่าเรือ 
เมื่อหน่วยงานชะลอการจัดหาเรือด าน้ าแล้วระบบดังกล่าวยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอีกหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ 
การจัดหาเรือด าน้ าของกองทัพเรือยังมีความจ าเป็นกับความมั่นคงทางทะเลในบริบทในโลกปัจจุบันหรือไม่ 
อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- น าเสนอการชะลอโครงการจัดหาเรือด าน้ าล าที่  ๒ และล าที่  ๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้
ป ระก อบ กั บ ได้ ป ระ เมิ น ส ถ าน ก าร ณ์ ใน ภ าพ รวม แ ล้ ว  เห็ น ว่ า  รั ฐ บ าล มี ค ว าม จ า เป็ น อ ย่ า งยิ่ ง 
ที่จะต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือแก้ปัญหาและท าให้สถานการณ์การ  
แพร่ระบาดอันเป็นวิกฤตกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ในส่วนการด าเนินการด้านงบประมาณกองทัพเรือได้ส่งคืน
งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๓,๓๗๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๓,๔๒๕ ล้านบาท เพ่ือ
สนับสนุนรัฐบาลให้สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป ในการจัดหา
เรือด าน้ าเพ่ิมเติมจ านวน ๒ ล า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองทัพเรือได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านงบประมาณ
ที่ไม่เป็นการใช้งบประมาณแต่ปีมากจนเกินไป ได้มีการเจรจากับประเทศคู่สัญญาให้สามารถแบ่งจ่ายเงินส าหรับ
การจัดหาเรือด าน้ าอีก ๒ ล าที่เหลือเป็นเวลา ๖ ปี ซึ่งสามารถจ่ายเงินงวดแรกในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน 
๙๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท เงินดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณที่ไม่ได้ขอรับ
จัดสรรใหม่ แต่จากสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด ๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่า มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบันจึงขอชะลอโครงการจัดหาเรือด าน้ าล าที่ ๒ และล าที่ 
๓ ไปก่อนโดยไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณของโครงการจัดหาเรือด าน้ าล าที่ ๒ และล าที่ ๓ ซึ่งปรากฏรายการอยู่ใน
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การชะลอโครงการดังกล่าวออกไปเนื่องจาก
เป็นการจัดหาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความช่วยเหลือด้านการทหาร
หลายรายการจึงอาจส่งผลกระทบบางประการที่กองทัพเรือต้องไปด าเนินการเจรจากับประเทศดังกล่าวเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการชะลอโครงการดังกล่าวเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศต่อไป 

- กรณีความจ าเป็นในการจัดหาเรือด าน้ า เนื่องจากประเทศภูมิภาคได้มีการเสริมสร้างกองก าลังทางเรือ
ด าน้ าเข้ากองประจ าการ ประเทศสิงคโปร์จ านวน ๔ ล า อยู่ในระหว่างการจัดหาอีก ๒ ล า ประเทศเวียดนาม 
จ านวน ๖ ล า ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน ๕ ล า อยู่ในระหว่างการจัดหาอีก ๓ ล า ประเทศมาเลเซีย จ านวน ๒ 
ล า ประเทศพม่า จ านวน ๑ ล า ส่วนประเทศไทยอยู่ในระหว่างการจัดหาจ านวน ๑ ล า แสดงให้เห็นว่าทุกประเทศ
ที่อยู่ในเขตน่านน้ ามีการแสวงผลประโยชน์ทางทะเล และเห็นความส าคัญในการจัดหาเรือด าน้ า เพื่อคุ้มครองและ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ดังนั้น การไม่สามารถจัดหาเรือด าน้ าได้จะส่งผลให้ไม่สามารถสร้างค วาม
มั่นคงและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลได้ 

- เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเรือด าน้ าต้องใช้งบประมาณสูง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่ต้องแสวงหาจากทางทะเลมีมูลค่ามหาศาล และเป็นมูลค่าที่สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน ทรัพยากรมีชีวิต ทรัพยากรไม่มีชีวิต เส้นทางคมนาคมทางทะเล การน าเข้าส่งออกสินค่าทาง
พลังงาน การประกอบการเดินพาณิชย์ การเดินประมง อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องที่ใช้ทรัพยากรทางทะเล ระบบที่
เชื่อโยงทางทะเล และมูลค่าในภาคการท่องเที่ยว รวมถึงผลประโยชน์การอยู่รอดของประเทศ อ านาจอธิป ไตย 
เสรีภาพของดินแดน หลักเขตอ านาจทางทะเล ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และการแสวงหา
การรักษาผลประโยชน์ทางทะเลต่าง ๆ หากไม่ด าเนินการจัดหาจะส่งผลให้ไม่สามารถประเมินถึงความเสียหายได้ 
ซึ่งรายได้เกิดจากการค้าขายทางทะเล การน าเข้าพลังงานจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประมาณ ๒๔ ล้านล้านบาท



 

ต่อปี ดังนั้น การจัดหาเรือด าน้ าจึงมีความจ าเป็นต่อการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล เพ่ือให้รัฐบาลและประเทศมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน  

- กรณีระบบสื่อสารในการควบคุมเรือด าน้ า เนื่องจากกองทัพเรือได้ชะลอโครงการจัดหาเรือด าน้ าล าที่ ๒ 
และล าที่ ๓ แต่การจัดหาเรือด าน้ าล าที่ ๑ ที่มีก าหนดส่งมอบในปี ๒๕๖๗ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาระบบสื่อสาร
ควบคุมการบังคับบัญชาและสื่อสารกับเรือด าน้ า และปัจจุบันกองทัพเรือยังไม่มีระบบการสื่อสารควบคุมเรือด าน้ า 
ระบบการสื่อสารดังกล่าวเป็นระบบดิจิทัลที่สามารถขยายขีดความสามารถ 

- กรณีการตั้งค าของบประมาณซื้อเรือด าน้ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๙๐๐ ล้าน เนื่องจากการจัดซื้อเรือด าน้ า
เป็นงบที่ขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ประกอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจึงได้มีการหารือกับส านักงบประมาณในการตั้งค าของบประมาณและ
ด าเนินการเจรจากับประเทศจีนเพ่ือให้การตั้งงบประมาณมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้มีตั้ง
งบประมาณในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๙๐๐ ล้านบาท  

- กรณีเรือ LPD หน่วยงานด าเนินการจัดหาเรือแบบ G2G เนื่องจากเป็นการจัดหายุทโธปกรณ์ในชั้น
ความลับกับประเทศจีน โดยมีเงื่อนไขต้องด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการทหารในการใช้ยุทโธปกรณ์ 
จึงมีความจ าเป็นที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบ จึงด าเนินการจัดท าสัญญาแบบ G2G 

- กรณี CSOC เป็นบริษัทที่ประเทศจีนเป็นเจ้าของและได้รับมอบอ านาจจากรัฐบาลจีน โดยมีองค์การ
บริหารงานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเพ่ือการป้องกันประเทศมาเจรจาด้านเทคนิค
และราคา ดังนั้น การจ่ายค่าจ้างดังกล่าวเป็นการจ่ายค่าจ้างตามผลงานที่มีการควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เป็นไปตาม
แผนงานอย่างรอบคอบ โดยจ่ายผ่านธนาคารแห่งชาติแบงค์ออฟ ไชน่า ซึ่งการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ได้ผ่านการ
พิจารณาตามระเบียบข้าราชการ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรม
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และกระทรวงการต่างประเทศ  

- กรณีการจัดหาอากาศยานและพลขับประจ าทหารบินชายฝั่ง หน่วยงานมีความจ าเป็นที่ต้องจัดหา
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดหาต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับก าลังพล
และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานและสนับสนุนกองก าลังอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้
งานของระบบอย่างยาวนาน และน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาวิจัยและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานต่อไปในอนาคต 

- กรณีไฟฟ้าในพ้ืนที่สัตหีบเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๔๘๓ มีวัตถุประสงค์บริการกระแสไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน เขตความปลอดภัยในฐานทัพเรือสัตหีบ และการด าเนินงานของ
หน่วยงานทั้งหมด ซึ่งจะแตกต่างจากการให้บริการจากกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การด าเนินกิจการต้องด าเนินการ
ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับสัมปทานในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าหนดไว้ 
ปัจจุบันด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา ๘๐ ปี กิจการไฟฟ้าสัตหีบเป็นสถานีที่มีความมั่นคง มีสถานีจ่ายไฟฟ้า ๓ 
แห่ง และเป็นสถานีไฟฟ้าดิจิทัลแห่งแรกในประเทศไทย และมีแนวทางที่จะขยายสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งที่ ๔ ใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม กิจการไฟฟ้าสัตหีบได้มีการด าเนินการร่วมกับกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการจัดการอบรม 
การสัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

- กรณีการบุกรุกที่ราชพัสดุของแสมสาร หน่วยงานได้มีการตั้งคณะกรรมการบูรณาการจัดระเบียบที่ดิน
ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และด าเนินการหารือกับกรมธนารักษ์ให้การแก้ปัญหาโดยก าหนด
หลักเกณฑ์ให้เช่าที่ราชพัสดุ และมีความเห็นชอบให้ประชาชน จ านวน ๗๔ ราย ในพ้ืนที่จ านวน ๒๐ ไร่ เป็นการให้
เช่าชั่วคราวไม่เกิน ๓ ปี หากผู้เช่ามีความต้องการสามารถต่ออายุการเช่าได้ไม่เกิน ๓๐ ปี 

- กรณีการตั้งงบราชการลับในแต่ละปีเป็นไปตามแผนงานด าเนินงาน และต้องด าเนินการตามภารกิจ
จ านวน ๔ ประการ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้งบประมาณลับ ได้แก่  
ด้านความมั่นคง ด้านการป้องกันและปรามปราบยาเสพติด ด้านการข่าว ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านทาง



 

เทคโนโลยี และการใช้งบราชการลับต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นจ านวนไม่
ต่ ากว่า ๔ คน เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติและจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย อย่างชัดเจน การรายผลทุกไตรมาส  

- กรณีการท า MOU กับกรมธนารักษ์ หน่วยงานมิได้ด าเนินการท า MOU กับกรมธนารักษ์ เนื่องจากการ
ด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานมีขนาดเล็กและมีรายได้ไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นการให้บริการก าลังพลของ
หน่วยงานเป็นหลัก ซึ่งด าเนินการโดยก าลังพลของหน่วยงานในการจัดกิจการภายในของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดกิจการภายใน 

- กรณีการจัดก าลังพลไปอยู่จุดตรวจ เป็นการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดในสภาวะฉุกเฉิน  
โดยหน่วยงานได้มีการสนับสนุนก าลังพลไปประจ าจุดตรวจแค้มป์คนงาน พ้ืนที่กรุงเทพและพ้ืนที่ต่อเนื่อง และ
พ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานในพ้ืนที่  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงาน โครงการจัดซื้อเรือด าน้ าไม่สามารถด าเนินการได้ใน

ปีงบประมาณ 2565 ควรพิจารณาทบทวนแผนงาน โครงการในปีงบประมาณต่อไปเพื่อความมั่นคงของประเทศ  
- กรณีรายงานเงินนอกงบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ควรมีรายละเอียดของเงินนอก

งบประมาณดังกล่าว เช่น ที่มาของเงินนอกงบประมาณ ภารกิจ วัตถุประสงค์ การบริหารเงินนอกงบประมาณ 
และรายละเอียดการเบิกจ่าย 

ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
กรณีรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 แผนงานโครงการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ผูกพัน

งบประมาณ จ านวน ๔ ปี วงเงินงบประมาณ จ านวน ๔,5๐๐ ล้านบาท จ านวน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของวงเงิน
งบประมาณ ๔,๕๐๐ ล้านบาท คิดเป็นเงินจ านวน ๘๒๐ ล้านบาท ที่ต้องช าระในปี 2565 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดกองทัพเรือ 

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการในโครงการ ดังนี้  
- โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจ าฐานบินชายฝั่งจ านวน ๔,๑๐๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน

จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
- ระบบอากาศยานไร้คนขับซึ่งเป็นงบผูกพัน ๔ ปีงบประมาณ 
- เรืออ่างทองและเรือจักรีนฤเบศร สามารถปฏิบัติการตามภารกิจและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด   
รายการสงวนความเห็น 
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอตัดงบประมาณดังนี้  
๑. รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 แผนงานโครงการจัดซื้ออากาศยานชายไร้คนขับ (โดรน)  ผูกพัน

งบประมาณรายจ่าย ถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด าเนินการตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๕  
2. รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 แผนงานโครงการจัดซื้อระบบสื่อสารที่ใช้ควบคู่กับเรือด าน้ า 

จ านวน ๓๐๐ ล้านบาท   
นางสาวสิริกัญญา ตันสกุล กรรมาธิการ ขอตัดงบประมาณดังนี้ 
- รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 แผนงานโครงการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ผูกพันงบประมาณ 

จ านวน ๔ ปี วงเงินงบประมาณจ านวน ๔,๑๐๐ ล้านบาท  
 
 
 



 

 ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ 
 ของชาติทางทะเล            ๑,๓๔๙,๗๐๑,๔๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด              -           บาท  
 ไม่มีกรรมาธิการสอบถาม 
 
 กองทัพอากาศ           ๒๔,๙๓๒,๖๐๔,๙๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด              -           บาท  
 สรุปประเด็นการพิจารณาของกองทัพอากาศ ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลับ) ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๓๐ ล้านบาท ตามภารกิจ
แผนงาน โครงการด้านใด เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการภาพถ่ายทางอากาศวงเงินงบประมาณจ านวน 150 ล้านบาท มีความ
ซ้ าซ้อนกับกรมแผนที่ทหาร หรือไม่  

- ประเด็นที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ในหน่วยงาน จ านวน ๓๗๐ คน แต่หน่วยงาน
ยังคงมีการเรียกทหารเกณฑ์ผลัดแรก จ านวนไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ คน ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่ามีมาตรการในการ
คัดแยกผู้ป่วย กักตัวบุคคลผู้มีความเสี่ยงสูง และมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยา หรือไม่ อย่างไร 

- การตั้งโรงพยาบาลสนามของกองทัพอากาศ ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่ามีการก าหนดสัดส่วนการรับผู้ป่วย
ที่เข้ารับบริการอย่างไร ระหว่างบุคลากรของกองทัพและพลเรือน 

- กรณีที่หน่วยงานมีบริษัทร่วมลงทุนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อ
พิจารณางบการเงินมีรายได้พอสมควร ขอทราบว่ามีโครงการใดบ้าง 

- กรณีโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศระยะที่ ๗ โครงการพัฒนาฐานที่ตั้งของ
กองทัพอากาศ และโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพ้ืนดินอากาศ ถ้ายังมิได้ด าเนินการหน่วยงานควรเลื่อนการจัดท า
โครงการทั้ง ๓ โครงการออกไปก่อน 

- สอบถามงบประมาณของกองทัพอากาศ งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งก าลัง และ
ผลิตเพ่ือแจกจ่าย งบประมาณจ านวน ๖,๙๕๔,๕๒๘,๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะอนุ
กรรมาธิการแล้วหรือไม่ มีการปรับลดหรือไม่ อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองก าลังและการซ่อมบ ารุงหน่วยงานมีการปรับลดลงเป็นจ านวน ๘๐ 

ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการส่งก าลังและซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ทั้งหมดของหน่วยงาน เช่น ท่าอากาศยานเรด้า 
จ านวน ๑๒ แห่ง ระบบเครื่องเดินอากาศบนเครื่องบิน ระบบรักษาความปลอดภัย ส่วนใหญ่การจัดหาอะไหล่และ
การจ้างการซ่อมบ ารุงตามรอบ ปัจจุบันหน่วยงานมีเครื่องบิน จ านวน ๒๖๐ เครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ภาคพ้ืนต่าง ๆ 
ส่วนอาวุธและวัตถุระเบิด เช่น จรวดน าวิถี ปืนกลอากาศ  

- กรณีสายช่างโยธาที่ดูแลอาคารสถานที่ เนื่องจากหน่วยมีอาคารที่รับผิดชอบจ านวน ๗,๐๐๐ อาคาร 
และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีต้องดูทั้งหมด รวมงบประมาณเป็นจ านวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท  

- กรณีการจัดหาอุปกรณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็นการจัดหา
พร้อมพัฒนาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญา  

- กรณีขอบเขตของ ๓ โครงการที่เป็นข่าว เป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนัยยะของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รายงาน
ให้คณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานได้มีการปรับปรุง 



 

TOR และหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก ได้แก่ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศระยะที่ ๗ 
อยู่ในระหว่างการอนุมัติราคากลาง โครงการพัฒนาฐานที่ตั้งของกองทัพอากาศ อยู่ในระหว่างการปรับปรุง TOR 
และหลักเกณฑ์ และโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพ้ืนดินอากาศ อยู่ในระหว่างการเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นการ
จัดหาเพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ซึ่งหน่วยงานด าเนินการตามกรอบที่
ก าหนดและให้เกิดความสอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน  

- กรณีการตั้งงบราชการลับในแต่ละปีเป็นไปตามแผนงานด าเนินงาน และต้องด าเนินการตามภารกิจ
จ านวน ๔ ประการ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้งบประมาณลับ ได้แก่ ด้านความ
มั่นคงและป้องกันราชอาณาจักร ด้านการปรามปราบยาเสพติด ด้านการข่าวเป็นการหาข่าวความเคลื่อนไหวการ
ลักลอบการขนยาเสพติด งานด้านข่าวต่างประเทศ งานด้านความปลอดภัย หรืองานที่มีลักษณะการปกปิด  

- ปัจจุบันหน่วยงานมีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เป็นการด าเนินการเพ่ือลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมีการขอความร่วมมือกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกลาโหม หน่วยงานมีการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ เช่น เรือท้องแบน เสื้อชูชีพ กระสอบทราย เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว 

- กรณีงบเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รับงบประมาณ จ านวน ๒.๑๖ ล้านบาท เป็นกิจกรรม
เทิดพระเกียรติเนื่องในวันส าคัญของสถาบัน และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่รัฐบาลก าหนด 

- กรณกีารเกษียนก าลังพลของราชการในส่วนของกองทัพอากาศมี จ านวน ๗๖๔ คน 
- กรณีที่ก าลังพลมีการติดโควิด 19 เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วยและประจ าตามจุดต่าง ๆ 

และได้มีการติดต่อกับบุคคลภายนอก ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อและน ากับเข้ามาในกองพัน หน่วยงานได้มีการตั้ง
ศูนย์แพทย์เพ่ือคัดแยกผู้ติดเชื้อออกมาท าการรักษา และท าความสะอาดอาคารที่มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด  พร้อมทั้ง
ตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่อง 

- กรณีการจัดท าอาหารส าหรับทหารใหม่ที่มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีทหารใหม่เข้ามาเพ่ิมเป็นจ านวนมาก
ส่งผลให้การจัดเตรียมอาหารจึงไม่เพียงพอ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมปริมาณอาหารให้กับก าลังพลให้
เพียงพอกับจ านวนทหารทั้งหมด 

- กรณีโรงพยาบาลสนามที่ได้กองทัพอากาศจัดสรรขึ้นที่สนามจันทรุเบกษา เป็นการด าเนินการร่วมมือ
ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องเป็นคนไข้ท่ีได้รับการตรวจพบจากโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช โดยถ้าเป็นผู้ป่วยขั้นรุนแรงทางโรงพยาบาลจะรับไว้ แต่ถ้าเป็นการเฝ้าดูอาการจะส่งมาที่โรงพยาบาล
สนาม 

 
 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ          ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด              -           บาท  
 สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  

- ขอทราบแนวทางการบริหารงบประมาณภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  

- ขอทราบแนวทางการสนับสนุนซอฟแวร์สมัยใหม่และรับบุคคลสมัยใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับการพัฒนาองค์ความรู้ภายใน

องค์กรพบว่ามีการเพ่ิมองค์ความรู้จ านวน ๑ เรื่องเท่านั้น จึงไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ควรมีการพัฒนา
องค์ความรู้ภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น 



 

- กรณีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการทหารควรบูรณการร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนที่มีความรู้
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เช่น มหาวิทยาลัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๒๕ นาฬิกา 
 

นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  

นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  

นายมงคล  นิ่มสกุล นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ  
นางสาวจริงจัง  นะแส นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ  

ผู้จดสรุปผลการประชุม  

 


